

คำชี้แจง สส.สุรพล เกียรติไชยากร
กรณีโครงการสร้างเขื่อนแม่แจ่ม

ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคารที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2556



วันนี้มีเรื่องสำคัญแท้ๆ จะได้มาคุยซื้อคนในอำเภอแม่แจ่มได้เข้าใจ

ความจริงท่านนายอำเภอสมเจตน์อาจจะชี้แจงข้อป็นองผู้ใหญบ้านฮือทราบก็ได้ แต่ว่ามันบ่นหนักแน่นเหมือนกับ ส.ส. มาคนเดียว ผมกลัวเหตุการณ์เหล่านี้มันจะลุกลาม เป็นช่องว่างของคนที่มาหากิน มาแอบอ้าง แล้วก็มาบอกให้ชาวบ้านได้ตื่นตระหนกตกใจ

เรื่องการสร้างเขื่อนแม่แจ่มเนี่ย ผมได้รับทราบ ตอนแรกผมไม่รู้ข่าวนะครับ จนกระทั่งนักข่าวเอเชีย อัพเดทไปตามหาผมที่สภา บอกว่าท่าน ส.ส.สุรพลนี่อยู่เชียงใหม่ และเขตอำเภอแม่แจ่มเป็นเขตรับผิดชอบของท่าน ท่านไม่รู้หรือว่าเขาจะสร้างเขื่อนแม่แจ่ม ซึ่งพี่น้องปากะญูที่อยู่บนดอยบอกว่า ถ้าเขื่อนแม่แจ่ม น้ำมันท่วมก็จะยอมตายหมด

เอ ผมก็ตกใจ ก็รีบประสานไปยังกรมชลประทาน

อธิบดีกรมชลประทานยืนยันครับว่า

โครงการสร้างอ่างแม่แจ่ม เขื่อนแม่แจ่มไม่อยู่ในโครงการของกรมชลประทาน เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้ไปประสานกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ ซึ่งก็ได้ข้อมูลมานะครับว่า **โครงการสร้างเขื่อนแม่แจ่มนั้น ไม่ใช่สิ่งที่น่าตกอกตกใจ** เหมือนที่พี่น้องทางบนดอย ทางแม่แจ่มเข้าใจกันนะครับ

ผมมีแผ่นวีซีดีเนี่ย เดี่ยวจะมอบให้พอกำนันมินทร์ไปนะครับ จะได้เปิดให้ทางพี่น้องได้เข้าใจ

ตาม Google ที่เปิดออกมาเนี่ย มันเป็นเรื่องหนึ่ง มันคนละเรื่องเลยครับ กรม กบอ.

คณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุป้องกันอุทกภัยแห่งชาติ เขาเพิ่งแต่ริเริ่มเฉยๆ

จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมแม่แจ่มเนี่ย เขาก็ไปดูว่าถ้า บ้านแม่มุเนี่ย สามารถกักเก็บน้ำได้ก็จะทำให้น้ำ หนึ่งไม่ท่วมแม่แจ่ม สองไม่ท่วมแม่แจ่ม มันเป็นการริเริ่มเฉยๆ ผมมีเอกสารให้พอกำนันไปแล้วก็ถ่ายเอกสารแจกกันไปด้วย

อันนี้ที่มีความเป็นไปได้ แต่ว่าจะเอาไม่เอาเนี่ยมันอยู่ที่คนแม่แจ่ม ผมดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะยาก เขาเรียกว่าการศึกษาเบื้องต้น หรือ **base study** ก็คือ กำลังเขียนกันเนี่ย ไม่ใช่ว่าเขาจะดำเนินการไปเลย ฟรุ้งนี่มะสินี่จะมาสร้างแล้วอย่างที่เขาพูดบ้านชาวบ้านให้ตกอกตกใจเนี่ย

เพราะฉะนั้น วันนี้ต้องรีบมาชี้แจง ในฐานะที่ผมเป็นคนแม่แจ่มเนี่ย ไม่อยากให้เรื่องตกอกตกใจ ลูกถามไป ชาวบ้านที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจจะตกเป็นเครื่องมือให้พวก ขอโทษนะครับ พวก **NGO** เขาอาจจะไปรอกชาวบ้านแล้วก็เก็บเงิน อ้างว่าจะไปประท้วงเรื่องสร้างเขื่อน

ไม่ใช่เนาะครับ อันนี้ฟังจะศึกษา เป็นเรื่องที่ศึกษา มีกระดาษแผ่นเดียวเท่านั้นแหละครับ เพราะฉะนั้น ก็ทำความเข้าใจไว้วันนี้เนาะครับ

ที่ตั้งใจมาก็เพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวโดยเฉพาะ ไม่อยากให้ตกเป็นเครื่องมือ หรือเป็นเรื่องที่ตกอกตกใจ **จริง ๆ เรื่องน้ำนี่เป็นประโยชน์** แต่ถ้ามันมีผลกระทบถามว่ารัฐบาลจะทำ ถ้าประชาชนเดือดร้อนเขาไม่ทำรอกครับ เรื่องที่หนึ่งเขาไม่ทำ เรื่องที่สอง ถ้าคนแม่แจ่มไม่เอาใครจะมาสร้างได้

ผมถามทีเถอะ มันอยู่ที่คนแม่แจ่มนี่แหละครับ เพราะงั้นต้องเร่งมาทำความเข้าใจ ทำความชี้แจง ให้ท่านผู้ใหญ่บ้านที่อยู่บนดอยเนี่ย ตั้งแต่แม่นาจรขึ้นไป แม่ซา แม่มุ แม่เอาะ ต้องเข้าใจ ทางแม่ชอนุ่นต้องเข้าใจ ผู้ใหญ่ต้องไปชี้แจงนะครับ **ว่าสิ่งที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำผาวังชั้นนั้นไม่มีในโครงการเลย** อันนี้เพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องเดิมตั้งแต่ปี 2528 มติคณะรัฐมนตรี 28 มาถึงวันนี้ก็ปีแล้วครับ เป็นมติของคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้เนื่องจากว่าคนอำเภอแม่แจ่มได้ทุลเกล้า พระเจ้าอยู่หัว ขอสร้างอ่างเก็บน้ำ พระเจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดเกล้าให้กรมชลประทานได้ศึกษาเป็นเบื้องต้น อันนี้เป็นโครงการเรื่องผาวังชั้น อันนี้ไม่คุยกันแล้ว ยังไงมันก็ไม่มีการ ไม่มีอยู่ในแผนเลย

ณ วันนี้เนี่ย ข้อมูลเอกสารอยู่ในมือผมหมดแล้ว แต่สิ่งที่กล่าวครั้งหลังสุดนี้ก็คือ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มุเนี่ยแหละ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังยากอยู่ เพราะพื้นที่เนี่ยมันอยู่ในเขตโซน เขาเรียกว่า **โซนต้นน้ำชั้น 1 A** นะครับ อันนี้ไม่ใช่ง่าย ๆ แม้แต่คณะรัฐมนตรีก็ไม่สามารถอนุมัติให้สร้างได้ ยกเว้นพระปรมาภิไธยของพระเจ้าอยู่หัวนะครับ

สิ่งที่ผมได้ทราบเรียนวันนี้ก็คือ เป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำ เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำแม่แจ่มเนี่ยเนาะครับ ก็คือ ที่ตั้งอยู่ที่บ้านแม่มุ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เนาะครับ ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนความขาดแคลนน้ำในเรื่องของเกษตรและป้องกันอุทกภัย คณะกบอ.เขาได้ศึกษาไว้เบื้องต้นนะครับว่า พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะกักเก็บน้ำได้ประมาณ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่ใช่อ่างใหญ่

ผมก็ทำไว้แล้วข้างนอกที่บ้านห้วยทราย บ้านขามป้อมนะครับ พิกัดผิวน้ำก็ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร แต่พื้นที่ที่จะสร้างอ่างเนี่ยมันอยู่ในป่าโซน C ส่วนหนึ่งเนาะครับ

ป่าโซนต้นน้ำแม่แจ่มเนี่ย ประมาณ 3,960 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ป่าคุณภาพชั้น 1 A เนี่ย 2,420 ไร่เนาะครับ อันนี้ก็คือ รายละเอียดทั้งหมด เงื่อนไข ในเขตป่าโซนตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป อยู่เขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 ต้องทำการต้องทำการศึกษา EIA หรือสิ่งแวดล้อม แต่หากว่าปริมาณกักเก็บน้ำเกิน 1

ร้อยละล้านลูกบาทเมตร จะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมในโครงการผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านรุนแรง

เพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่า ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่จะขอสร้างอ่างเก็บน้ำได้ เพราะฉะนั้นต้องเร่งเข้ามาทำความเข้าใจ ผ่าทอกำหนด เดี่ยวผมจะเอาเอกสารมอบให้กำหนดถ่ายเอกสารแจกให้กับพี่น้อง ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่โซนข้างบน ตำบลแม่นาจรนู่นนะครับ เอาไปทำความเข้าใจให้ชาวบ้าน **ไม่มีโครงการอื่นใด นอกจากโครงการอ่างแม่ภูโครงการเดียว**

ครั้งหลังสุดที่รัฐบาลให้ศึกษา **เรื่องนี้ศึกษาเฉย ๆ นะครับ** เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างตื่นตโนกตกใจ ผมอยู่กรุงเทพฯ ก็ตกใจ ได้ยินข่าวมาแล้วก็ประสานกับ *ท่านบุญวงศ์* ในนี้มีรายละเอียดหมดเลยนะครับ จะไม่พูดถึงรายละเอียดมาก เดี่ยวพอกำหนดไปศึกษาดูแล้วกัน

เรื่องที่สองที่พูดเมื่อีกว่า **โครงการเขื่อนแม่แจ่มที่ผาเวียงสูง อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเดิมครับ** แล้วก็เอามาทำเหมือนกับจะสร้างพรงนี้มะลินี่เนี่ย มันไม่ใช่ครับ โครงการนี้ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2528 ครับ เป็นมติของคณะรัฐมนตรี มาถึงเดี๋ยวนี้ก็ 28 ปีแล้วนะครับ ผมยังไม่ได้เป็นผู้แทนเลย ผมเป็นผู้แทน 2535 อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ **อยู่ในพื้นที่ที่จะต้องศึกษาอยู่นะครับ**

เพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่พี่น้องจะต้องตกอกตกใจว่าเขาจะมาสร้างเขื่อนแล้ว ต้องรีบช่วยกันประท้วงคัดค้าน อันนี้ไม่ใช่ อันไหนที่เป็นเรื่องจริงเราก็พูดเรื่องจริง อันไหนที่ไม่ใช่เรื่องจริงเราก็บอกให้ชาวบ้านว่าไม่ใช่เรื่องจริง เหมือนกับโครงการ

พี่น้องจำได้ไหมครับ ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน **โครงการอ่างเก็บน้ำแก่งเสือเต้น มันดังมากี่ปีแล้วครับ ที่จะสร้างเนี่ย เสร็จแล้วคือ ก็ไม่ได้สร้าง** เมื่อประชาชนไม่ต้องการ มันมีผลกระทบที่กว้าง รุนแรง กระทั่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน อันนี้เขาไม่ทำแน่นอน ก่อนจะทำเขาก็ต้องมาทำประชาคมก่อน เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องกราบเรียนกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำนันมนตรีต้องออกแรงหน่อยเนาะ กับผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่นาจร ซึ่งจะมีหลายหมู่บ้าน แม่ชา แม่เอาะ ตามพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ ต้องไปทำการชี้แจงหน่อย นะครับ ผมจะขึ้นไปนะครับ ขึ้นไปที่แม่ชาหลังจากการประชุมระยะนี้ที่เข้มข้น พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คงได้เห็นจากโทรทัศน์ ละทิ้งสภาไม่ได้เลย พรรคเพื่อไทยนี่เช็คเต็มร้อย จะต้องอยู่ในสภาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ 265 คน ขาดไม่ได้สักคน ไม่สบายยังห้ามมาอยู่ นะครับ เพราะฉะนั้น เราไม่ได้ประมาท เรื่องสภา เพราะเราถือว่าสภานี้ที่เราจะต้องถกกันแก้ปัญหา ออกกฎหมายอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎร เพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อพี่น้องเลือก ส.ส.สุรพล อ้ายส่งไป ผมต้องไปรักษาผลประโยชน์ รักษาหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่ นะครับ เพราะฉะนั้นบางงานไม่ได้มา อันนี้ต้องขอกราบอภัยจริง ๆ นะครับ ถ้าผมว่างก็รีบ พยายามมาจนได้แหละ เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องกลับไปแล้วเงี่ยนะครับ ก็ขอพบกัน แล้วคุยกันไว้แล้วว่าจะพูดเรื่องเขื่อนอย่างเดียววันนี้ไม่พูดเรื่องอื่น ก็จะให้พอกำหนดมนตรีเอาเอกสารที่ผมมีไปทั้งหมดพร้อมทั้งวิธีดีที่ผมออกกายการ เอเชียอัปเดตหนึ่งชั่วโมงนะครับ

ไอ้เขาก็ป้อนคำถามผมขนาดนะ เรื่องของการสร้างเขื่อน สร้างอะไรต่างๆ **ผมก็บอกว่ามันอยู่ที่คนแม่แจ่มว่าจะสร้างไม่สร้าง** ถ้ามีผลกระทบรัฐบาลก็ต้องศึกษาอย่างรอบคอบ **แต่เชื่อว่ารัฐบาลไม่ทำในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อน**

จริงอยู่ครับ เราถือว่า น้ำคือชีวิต น้ำคือสิ่งที่เราต้องการ เพื่อการเกษตร แต่เวลาน้ำมันมา มันก็มีภัยทางน้ำ อุบัติเหตุ อุบัติภัย อุทกภัยเกิดขึ้นทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับ

แต่ป่าต้นน้ำต้องช่วยกันรักษา เหมือนกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ท่านเคยพระราชทานพระราชดำริไว้ ทรงพระราชทานให้พระเสาวนีย์ บอกให้ประชาชนเนี่ย ต้องช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำ เพราะว่าวันหนึ่งเราไม่รักษาป่าต้นน้ำ แผ่นดินเกษตรของเราจะเป็นทะเลทราย และเราก็จะไม่มีที่ทำกิน พระราชินีบอกว่า ถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำข้าพเจ้าจะเป็นป่า เพราะน้ำกับป่าคู่กัน เมืองไทยนี้เป็นพื้นที่ของโซนร้อน จะต้องมีป่าไม้ถึงจะมีน้ำ ไม่เหมือนกับในประเทศเขี้ยวโลกเหนือเขี้ยวโลกใต้ ประเทศที่หนาวเนี่ย เวลาหน้าหนาวมันเป็นน้ำแข็งหมด เป็นหิมะหมด หนาวร้อนมันก็ทำให้น้ำแข็งนี้ละลายกลายเป็นน้ำ เนี่ยคือที่มาเหมือนกับแม่น้ำโขง ยกตัวอย่างแม่น้ำโขงเนี่ยก็เกิดจากเมืองหนาวภาคเหนือของประเทศจีนนูน นะครับ หิมะมันละลายลงมากลายเป็นน้ำ อันนี้พูดถึงประเทศที่เมืองหนาว

แต่บ้านเราไม่ได้ครับ ต้องช่วยกันดูแลป่าต้นน้ำด้วย เพราะงั้นจึงบอกแล้วครับ ถ้าอยู่ในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำ 1A เนี่ย ไม่มีทางละครับที่จะได้สร้างอ่างเก็บน้ำ แม้แต่คณะรัฐมนตรี ถึงแม้จะอนุมัติให้สร้าง แต่ถ้ามันกระทบสิ่งแวดล้อม กระทบทั้งวิถีชีวิตของประชาชน ผมเชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ลงพระปรมาภิไธยให้สร้างแน่

อันนี้ก็ขอให้เราได้เข้าใจนะ นะครับ เพื่อพี่น้องทางตำบลแม่นาจร ทางบนดอยทางแม่เอาะ แม่ชา แม่ขอ แม่มุจะได้อบายใจนะครับ ว่า ตราบใดที่ ส.ส.สุรพลยังอยู่ ถ้ามีความเดือดร้อนของประชาชน ผมอีกคนหนึ่งแหละที่จะไม่ยินยอมให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำ สร้างความเดือดร้อนกับประชาชน

แต่เรามาซึ่งน้ำหนักดู ถ้าหากว่า เอ.. เราก็ไม่ได้เสียพื้นที่อะไรนะ เกิดประโยชน์กับประชาชนในเรื่องน้ำเกษตร อันนี้ถ้าเราเห็นด้วยให้สร้าง ส.ส.สุรพลก็พร้อมที่จะเห็นด้วยและสนับสนุนงบประมาณ ยกตัวอย่างอ่างเก็บน้ำผาผึ้ง ที่แม่หอย ที่จอมทองนะครับ ผมใช้เวลาตั้งแต่ปี 2537 ลองคิดดู เกือบ 20 ปีครับ กว่าเราจะศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม

พอดีโครงการอ่างเก็บน้ำแม่หอยผาผึ้งเนี่ย ตอนผมเป็นประธานลูกเสือชาวบ้าน ยังไม่ได้เป็น ส.ส.เลย นำลูกเสือชาวบ้านไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวบนดอยอินทนนท์เนี่ย ท่านเสร็จมาดูเรื่องโครงการหลวง ก็ได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวถือแผนที่ บอกให้รัฐมนตรีเกษตรขณะนั้น ดร.อานันท์ อาภาภิรมย์ บอกว่า ท่านรัฐมนตรี ไม่เห็นด้วยที่จะอพยพชาวบ้านปากกล้วยลงมา 37 ครอบครัว ถ้าไปอยู่เขตป่าต้นน้ำเขต A เนี่ยให้ขยายถอยออกมา แต่ไม่ให้ย้ายลงมา เพราะว่าชนชาวเขาวิถีชีวิตเขาอยู่กับป่า นะครับ ถ้าเอามาทางลางชีวิตเขาจะไม่รอด

อันนี้คือพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว แล้วท่านก็บอกต่อไปว่า บนอินทนนท์เนี่ยทั้งหมดเนี่ย เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ แต่ว่าไม่มีอ่างรับน้ำฝน มีสองแห่งที่เป็นแหล่งต้นน้ำได้ ก็คือหนึ่งน้ำแม่กลาง น้ำแม่กลางนี้ไม่ได้ พระเจ้าอยู่หัวบอกนะ เพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำรายได้ให้กับคนเชียงใหม่เป็นน้ำตกงดงมาไหลลงมา

แต่มีอีกสายหนึ่งที่ควรจะเก็บไว้ใช้ได้ก็คือ น้ำแม่หอย ซึ่งไหลจากอินทนนท์เนี่ยลงไปผ่านเข้ามาทางบ้านแม่หอยแล้วมาชนกับน้ำแม่กลางที่บ้านแม่กลาง อันนี้ถ้ากักเก็บไว้จะเกิดประโยชน์ หนึ่งเอาไว้ใช้เรื่อง

การเกษตร สองจะไม่มีน้ำท่วมที่อำเภอจอมทอง ตอนนี้ออมทอน้ำท่วมอยู่นะท่วมทุกปี ฝนตกน้ำแม่หอยกับน้ำแม่กลางมาชนกันก็ท่วมละ เตรียมเลย วันใดมีดีฟ้ามีฝนมาทางนี้เราก็ต้องย้ายของหละ นะครับ

ผมได้เป็นผู้แทนราษฎรปี 35 พร้อมกำนัน ดวงอินทร์ สุเทพ บอกพอกำนันไปดูที่ เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวท่านเคยคิดจะสร้างอ่างที่นี่ ก็ให้ศึกษาให้ผมหน่อย ผมจะไม่มีเวลาขึ้นไป พอกำนันก็เริ่มศึกษาให้ผมเนี่ยขอให้กรมชลประทานศึกษาเรื่องสร้างอ่าง เพราะงั้นมันไม่ใช่ของง่ายครับ อ่างที่อยู่ในเขตป่าอุทยานเนี่ยท่วมขึ้นไปประมาณ 900 ไร่เท่านั้นแหละ อยู่ในเขตอุทยานซึ่งกฎหมายอุทยานคุ้มครองเนี่ย ไม่มีใครสามารถอนุมัติให้สร้างได้ นอกจากพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธ

อันนี้ก็เป็นเรื่องดี ชาวดีของคนจอมทองแล้ว ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้าง พื้นที่ป่า 800 ไร่ ให้คนจอมทองสร้างอ่าง ก็มาคิดเรื่องป่าไม้อีก เดิมขอไว้ทั้งหมดจะใช้อยู่ 800 ไร่ สุดท้ายนี้ขอเพิ่มอีก 117 ไร่ ขณะนี้ติดอยู่งบประมาณเดิม 250 ล้านบาท เดียวนี้ขึ้นเป็น 750 ล้านบาทถามว่าคนจอมทองต้องการให้สร้างใหม่ อันนี้คนจอมทองต้องการให้สร้างนะครับ

อันนี้เอาตัวอย่างมาให้พี่น้องมาให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันได้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างอ่างแก่งเสือเต้นประท้วงแล้วประท้วงอีก เห็นไหมครับ เพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องตกใจครับ จะสร้างไม่สร้างอยู่ที่คนแม่แจ่มครับ อันนี้ให้มันใจ แล้วสร้างแล้วต้องเกิดประโยชน์กับคนแม่แจ่ม ถ้าสร้างแล้วเดือดร้อนกับคนแม่แจ่มเราก็ไม่เอา

อันนี้ก็ขอฝากไว้ในโอกาสซึ่งใช้เวลาเล็กน้อยนี้ได้มาพบปะด้วยความรักความห่วงใย ในฐานะที่ผมเป็นลูกหลานคนแม่แจ่มคนหนึ่ง ถ้าพี่น้องแม่แจ่มบ้านเราเดือดร้อน เสียเส่ง ส.ส.บ้านเขาก็เดือดร้อนนั่นแหละ ส.จ.บุญเรือง ก็เดือนร้อน ไปทางนั้น บนดอยขุนแหละ นะครับ

อันนี้ก็ขอโอกาสได้ชี้แจงเพิ่ม มีใครมีคำถามก็ถามได้ครับ ผมจะอยู่อีกสัก 10 นาที และวันนี้ต้องขอขอบคุณทางประเสริฐซึ่งได้ทำอาหาร ส.ส.สุรพล ขอเลี้ยงอาหารกลางวัน ขอเป็นเจ้าภาพนะครับ

วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้ให้เกียรติกับส.ส.บ้านเราได้มาพบปะเพื่อชี้แจงเรื่องโครงการอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้พี่น้องได้สบายใจ

แล้ววันนี้หลังจากกลับบ้านแล้วให้ประชุมลูกบ้าน เอกสารอยู่นี่เดี่ยวพอกำนันแจกไปทั่วหมู่บ้านนะครับ ของตำบลแม่นาจร ส่วนข้างล่างนี้จะมีผลน้ำจะไม่ท่วมข้างล่าง ก็อันนี้ก็เอาไปชี้แจงด้วยนะครับ เพื่อไม่ได้เกิดความตื่นตระหนกในเรื่องของการสร้างอ่างเก็บน้ำในโอกาสต่อไปนะครับ ก็เรื่องอ่างจบนะ.